

เครื่องปรับอากาศ Sydney NSW โทรเลย

ระบบอากาศกลางของคุณสามารถดูแลความร้อนในช่วงฤดูร้อนได้หรือไม่?

(NC) - คุณวางใจในอากาศกลางเพื่อให้ความร้อนและความชื้นในฤดูร้อนเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่? ถ้าใช่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่ดี หากคุณไม่สามารถรักษาได้ระบบปรับอากาศของคุณจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างสม่ำเสมอในขณะที่การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีงานบำรุงรักษาบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่งานอื่น ๆ จะได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญ หลายจุดจ่าย ที่เจ้าของทรัพย์สินประเภทใด ๆ สามารถทำประกอบด้วย: ตัวกรองควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือเปลี่ยนแปลง (บางส่วนใช้งานได้หลายแบบในขณะที่คนอื่น ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความดันภายนอกมีการไหลเวียนของอากาศเพียงพอโดยการตรวจสอบว่าตำแหน่งระบบปราศจากอนุภาคที่ติดตั้งเป็นอย่างดีสองชุด งานบำรุงรักษาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดสำหรับบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน:

ขดลวดระเหยต้องตรวจสอบทุกปีและทำความสะอาดได้ตามที่จำเป็นสิ่งสกปรกช่วยลดการไหลเวียนของอากาศและป้องกันขดลวดลดความสามารถในการทำความเย็นของ c / ขดลวดคอนเดนเซอร์ภายนอกอาจกลายเป็นมลทินได้ดีเท่าที่ควรจะทำความสะอาด

นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบครีบอลูมิเนียมบนเครื่องระเหยรวมทั้งขดลวดคอนเดนเซอร์ภายนอกด้วยและนอกจากนี้หากจำเป็นให้ยึดตัวออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้นการไหลของอากาศ ควรตรวจสอบการรั่วซึมของท่อจ่ายและท่อส่งกลับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุและแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของท่ออากาศซึ่งอาจทำให้อากาศที่นำกลับสามารถรั่วซึมออกไปได้เช่นเดียวกับอากาศร้อนที่จะรั่วไหลสูญเสียพลังงานจำนวน [ระบบปรับอากาศแบบ Ducted Sydney](#) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันการทำงานที่ถูกต้องในวงจรทำความเย็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ได้รับการรับรองจะมีอุปกรณ์และประสบการณ์ที่จำเป็นในการระบุและระบายความร้อนของคุณ ใช้งานได้ตามที่ควร

เพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็นที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องแล้วให้ค้นหาโลโก้ บริษัท สมาชิก HRAC -

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำความเย็นและทำความเย็นในบ้านของแคนาดา (HRAC) ที่คุณกำลังหาอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

<https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/>